

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๓/๖๑



กวด. 15.1  
วันที่ 15 ก.พ. 64  
เวลา 15.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2754 มจ
รับที่(อีเมล).....
วันที่ 15 ก.พ. 2564 14.30

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๗๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๑๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอเรื่อง การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๗๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในการส่งเรื่องพร้อมรายละเอียดโครงการฯ ให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เห็นควรสนับสนุนการขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๗๐ โดยมีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. แล้ว อาทิ การทบทวนข้อมูลเกษียณอายุราชการเพื่อปรับปรุงการกำหนดมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการฯ มีความชัดเจน เช่น แนวทางการแก้ไขปัญหาจำนวนนักเรียนทุนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังได้พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกลุ่มสาขาวิชาเป้าหมายให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนอุดมศึกษา ๒๐ ปี รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดโรคอุบัติใหม่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความสับสนทางสังคม (Social Disruption) ดังนั้น จึงเห็นควรสนับสนุนการขอขยายระยะเวลาโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณและสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engine of Growth) รวมถึงเพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐานวิชาการสูง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการวางรากฐานการสร้างกลุ่มผู้นำด้านการวิจัย (Critical Mass) อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ. มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควร ...

๑. เห็นควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์แม้ไม่ใช่ข้อบังคับของหลักสูตร รวมถึง จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำกับนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความเครียดตลอดจนเป็นการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกด้วย

๒. เห็นควรให้มีการกำหนดแนวทาง กระบวนการติดตามประเมินผลในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ รวมถึงระบบการติดตามการใช้ศักยภาพ ตลอดจนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหรือการเติบโตในสายวิชาชีพของนักเรียนทุนรัฐบาลหลังสำเร็จการศึกษาให้มีความชัดเจน

๓. เห็นควรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปีเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อประเมินผลทั้งในมิติด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔